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สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 
เอกสารประกอบการพิจารณาวาระที่ 2 : รับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครัง้ที่ 1/2562 ประชุม
เม่ือวันที่ 22 เมษายน 2562 

 
รายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นประจ าปี 2562 

      วันจันทร์ที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2562 เวลา 13.30 น. 
ณ ห้องพาโนรามา 1 ชัน้ 14 โรงแรมดิเอมเมอรัลด์ กรุงเทพมหานคร  

เลขที่ 99/1 ถนนรัชดาภเิษก แขวงดินแดง เขตดนิแดง กรุงเทพมหานคร 
_____________________________________________________________ 

 
นายบณัฑรู สภุคัวณิช ประธานกรรมการเป็นประธานในท่ีประชมุ โดยมีนางสาววรรณภา ลามค า เลขานกุารกรรมการผู้จดัการ 
รับหน้าที่เป็นพิธีกรด าเนินการประชุมกล่าวแนะน ากรรมการของบริษัท รวมทัง้ผู้บริหาร เลขานุการบริษัท ผู้สอบบญัชีและที่
ปรึกษากฎหมายของบริษัท ที่มาเข้าร่วมประชมุตามรายช่ือดงันี ้ 
 

1. นายบณัฑรู สภุคัวณิช ประธานกรรมการ กรรมการอิสระที่ได้รับการมอบฉนัทะจากผู้ ถือหุ้น
รายย่อย ประธานกรรมการตรวจสอบและประธานกรรมการสรรหา
และก าหนดคา่ตอบแทน (ประธานในทีป่ระชมุ) 

2. นายวรวิทย์ ชวนะนนัท์  รองประธานกรรมการ 
3. นายวิทยา ชวนะนนัท์  รองประธานกรรมการและเลขานกุารบริษัท 
4. นายกฤษดา ชวนะนนัท์  กรรมการผู้จดัการ 
5. นายวชัระ ชวนะนนัท์  กรรมการ 
6. นางศภุลกัษณ์ เตียเสวนากลุ กรรมการและรองกรรมการผู้ จัดการฝ่ายบัญ ชี การเงิน และ

ส านกังาน 
7. นายจีรพนัธ์ อศัวะธนกลุ กรรมการอิสระที่ได้รับการมอบฉนัทะจากผู้ ถือหุ้นรายยอ่ย กรรมการ

ตรวจสอบและกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน 
8. นายรัชดา สงิคาลวณิช กรรมการอิสระที่ได้ รับการมอบฉันทะจากผู้ ถือหุ้ นรายย่อยและ

กรรมการตรวจสอบ 
9. นางอภิรดี อรุณพิทกัษ์กลุ  ผู้จดัการฝ่ายบญัชีและการเงิน 
10. นายพิสฐิ ทางธนกลุ  ผู้สอบบญัชี (บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ ากดั) 
11. นางสาวธนภรณ์ เตชะเทวญั  ที่ปรึกษากฎหมาย (บริษัท ส านกักฎหมายสากล สยามพรีเมียร์ จ ากดั) 
  
ทัง้นี ้กรรมการของบริษัทได้เข้าร่วมประชมุครบทกุทา่น 

 
นายบญัฑูร สภุคัวณิช ประธานที่ประชุม กลา่วต้อนรับผู้ ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม พร้อมกล่าวเปิดการประชุมสามญั 

ผู้ ถือหุ้ นประจ าปี 2562 และแจ้งว่ามีผู้ ถือหุ้ นเข้าร่วมประชุมทัง้ด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะรวมทัง้สิน้ 47 ราย  
ถือหุ้ นรวมกันได้ 709,497,911 หุ้ น คิดเป็นร้อยละ 75.4785 ของจ านวนหุ้ นที่จ าหน่ายแล้วทัง้หมดของบริษัทฯ ครบเป็น 
องค์ประชมุตามข้อบงัคบัของบริษัทฯ (ทัง้นี ้ภายหลงัจากเปิดการประชมุได้มีผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึน้ดงันัน้ จึงมีผู้ ถือหุ้น
เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉนัทะรวมทัง้สิน้ 52 ราย ถือหุ้นรวมกนั 709,672,634 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 75.4971 
ของหุ้นท่ีจ าหนา่ยแล้วทัง้หมดของบริษัทฯ) 
 

จากนัน้ นายบณัฑรู สภุคัวณิช ขอให้เลขานกุารกรรมการผู้จดัการผู้ท าหน้าที่เป็นพิธีกรด าเนินการประชุม ชีแ้จงวิธีการ
ลงคะแนนให้ที่ประชมุทราบพิธีกรชีแ้จงถึงวิธีการออกเสยีงลงคะแนน ดงันี ้
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1. การออกเสียงลงคะแนนให้นับหุ้น 1 หุ้นเป็น 1 เสียง ดังนัน้ ผู้ ถือหุ้นแต่ละรายจะมีเสียงตามจ านวนหุ้ น 
ที่แตล่ะรายถืออยูห่รือรับมอบฉนัทะมา 

 
2. ผู้ ถือหุ้นรายใดมีสว่นได้เสียเป็นพิเศษในวาระใด ไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระนัน้ อย่างไรก็ตาม ในเร่ืองของ

การอนมุตัิการแตง่ตัง้กรรมการ ผู้ ถือหุ้นทกุราย (แม้ด ารงต าแหนง่เป็นกรรมการบริษัทฯ) สามารถลงคะแนนได้

โดยไม่ถือว่ามีสว่นได้เสียเป็นพิเศษแต่ในสว่นวาระการก าหนดค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการบริษัทนัน้ 

เพื่อให้สอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาลที่ดี  (Good Corporate Governance) ของตลาดหลักทรัพย์ 

แห่งประเทศไทย จึงขอให้ผู้ ถือหุ้นซึ่งด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการบริษัทที่จะได้รับค่าตอบแทนดังกล่าว 

งดออกเสยีงในวาระนี ้

 

3.  เพื่อมิให้เป็นการเสยีเวลาของผู้ ถือหุ้นในการลงคะแนนในแตล่ะวาระ ประธานฯ จะเรียนถามในทกุๆ วาระวา่ 

จะมีผู้ ใดคัดค้านหรืองดออกเสียงหรือไม่ถ้าไม่มีผู้ ใดคัดค้านหรืองดออกเสียง ผู้ ท าหน้าที่ประธานฯ 

ในที่ประชุมจะสรุปวาระนัน้ๆ ว่า ผู้ ถือหุ้นทุกรายมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติตามวาระที่เสนอ แต่ถ้ามีผู้ ใด

คัดค้านหรือประสงค์จะงดออกเสียง ประธานฯ จะขอให้ผู้ ถือหุ้นที่ประสงค์จะคัดค้านหรืองดออกเสียง  

กาเคร่ืองหมายถูก ลงในกรอบสี่เหลี่ยมในช่องที่ต้องการในบัตรลงคะแนนเสียงที่แจกให้ไปและขอให้  

ผู้ ถือหุ้นนัน้ชูมือขึน้เพื่อให้พนักงานของบริษัทไปเก็บบัตรเพื่อมานับคะแนนส าหรับรายที่ไม่คัดค้านหรือ 

ไม่งดออกเสียง จะถือว่าอนุมตัิตามวาระที่เสนอและไม่ต้องลงคะแนนเสียงในบตัรลงคะแนนบริษัทจะน า

คะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วยและ/หรืองดออกเสียงนัน้ หกัออกจากจ านวนเสียงทัง้หมดที่เข้าร่วมประชุมหรือ

ออกเสยีงลงคะแนน เพื่อสรุปผลการลงคะแนนในแตล่ะวาระ 

    

 และเพื่อความโปร่งใสในการนับคะแนนเสียงและสามารถตรวจสอบได้ตามหลกัธรรมาภิบาลที่ดี (Good 

Corporate Governance) ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ส าหรับวาระที่ 5 เร่ืองเพื่อพิจารณา

เลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการซึ่งออกจากต าแหน่งตามวาระ ขอให้ผู้ ถือหุ้ นที่ประสงค์จะลงคะแนน 

เห็ นด้ วย ไม่ เห็ น ด้วย หรืองดออกเสียง ลงคะแนนในบัตรลงคะแนน เสียงและส่งให้พนักงาน 

ของบริษัทฯ ไปเก็บเพื่อมานบัคะแนนโดยผู้ ถือหุ้นแตล่ะคนจะใช้คะแนนเสยีงที่มีอยูเ่ลือกตัง้บคุคลคนเดียวหรือ

หลายคนเป็นกรรมการก็ได้ ในกรณีที่เลือกตัง้บุคคลหลายคนเป็นกรรมการผู้ ถือหุ้นจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ 

ผู้ ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้ บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามล าดับลงมาจะเป็นผู้ ได้รับการเลือกตัง้ 

เป็นกรรมการเท่าจ านวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตัง้ในครัง้นี ้ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตัง้ 

ในล าดบัถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจ านวนกรรมการท่ีจะพึงมีหรือจะพึงเลือกตัง้ในครัง้นีใ้ห้ประธาน 

ที่ประชมุเป็นผู้ออกเสยีงชีข้าด 

 

4.  ผลการลงคะแนนเสยีงในแต่ละวาระ จะเป็นคะแนนเสยีงที่รวมคะแนนเสียงของผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าประชมุทัง้ด้วย

ตนเองและโดยการมอบฉนัทะ โดยในแตล่ะวาระจะใช้จ านวนหุ้นของผู้ เข้าประชมุลา่สดุในวาระนัน้ๆ 
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5. มติของที่ประชมุผู้ ถือหุ้นครัง้นี ้ประกอบด้วยคะแนนเสยีงดงัตอ่ไปนี ้
 

วาระที่  3 ถึงวาระที่  5 และ วาระที่  7 ต้องได้ รับมติอนุมัติ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้ น  
ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึน้ 
อีกเสยีงหนึง่เป็นเสยีงชีข้าด 

วาระที่ 6 ต้องได้รับมติอนุมตัิด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจ านวนเสียงทัง้หมดของ 
ผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุ 

 วาระท่ี 1 และวาระท่ี 2 เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบจะไมม่ีการลงมติ 

 
เมื่อชีแ้จงวิธีการออกเสียงลงคะแนนเสร็จเรียบร้อยแล้ว นายบณัฑรู สภุคัวณิช จึงเสนอให้ที่ประชมุพิจารณาเร่ืองตา่งๆ 

ตามระเบียบวาระ ดงัตอ่ไปนี ้
 

วาระที่ 1 รับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นประจ าปี 2561 ประชุมเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2561 
 
  นายบัณฑูร สุภัควณิ ช ขอให้ที่ ประชุมรับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ นประจ าปี  2561 
ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2561 ตามรายละเอียดในส าเนารายงานการประชุมที่ได้ส่งให้แก่ผู้ ถือหุ้ นแล้วพร้อมกับ  
หนงัสอืเชิญประชมุครัง้นี ้(สิง่ที่สง่มาด้วยล าดบัท่ี 2) 
 
  นายบัณฑูร สุภัควณิช สอบถามที่ประชุมว่า ที่ประชุมมีค าถามที่ต้องการจะซักถามเพิ่มเติมหรือไม ่ 
หรือต้องการแก้ไขเพิ่มเติมรายงานการประชุมดงักล่าวหรือไม่ เมื่อไม่ปรากฎค าถามหรือข้อแก้ไขเพิ่มเติม จึงขอให้ที่ประชุม
รับทราบรายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2561 
 
มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ นประจ าปี 2561 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2561 

ตามที่เสนอ 
 
วาระที่ 2  รับทราบรายงานประจ าปีของคณะกรรมการบริษัท เกี่ ยวกับผลการด าเนินงานของบริษัทฯ 

ในรอบปี 2561 
 
  นายบณัฑรู สภุคัวณิชขอให้นายกฤษดา ชวนะนนัท์ กรรมการผู้จดัการ ชีแ้จงเร่ืองดงักลา่วให้ที่ประชมุทราบ 
 
 นายกฤษดา ชวนะนันท์  เสนอรายงานประจ าปีของคณะกรรมการบริษัท  เก่ียวกับผลการด า เนินงาน  
ของบริษัทในรอบปี 2561 ที่ผ่านมา โดยสรุปต่อที่ประชุม ดงันี ้ผลการด าเนินงานของบริษัทส าหรับรอบระยะเวลาบญัชีสิน้สดุ 
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2561 ที่ผ่านมา บริษัทมีรายได้รวมจ านวน 1,266.09 ล้านบาท และมีผลขาดทนุสทุธิจ านวน 92.70 ล้านบาท 
ดังรายละเอียดผลการด าเนินงานของบริษัท รวมทัง้รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบปรากฏในรายงานประจ าปีที่ได้  
สง่ให้แก่ผู้ ถือหุ้นแล้วพร้อมกบัหนงัสอืเชิญประชมุครัง้นี ้(สิง่ที่สง่มาด้วยล าดบัท่ี 3)  
 โดยผลการด าเนินงานของบริษัทในปี 2561 ท่ีผ่านมาเป็นผลมาจากสภาวะอุตสาหกรรมของตลาดโลกและตลาด
ภายในประเทศดงันี ้ 
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  ภาวะตลาดโลก 
  ในปี 2561 อุปทานหรือผลผลิตเพิ่มขึน้จากปี 2560 เป็นจ านวน 7 ล้านตัน โดยส่วนใหญ่แล้วเพิ่มขึน้จาก
ประเทศอินโดนีเซีย ในขณะที่อปุสงค์ของการอุปโภคและบริโภคเพิ่มขึน้ในอตัราส่วนที่ต ่ากว่า โดยเพิ่มขึน้เพียง 3.6 ล้านตนั  
ท าให้เกิดสต็อกคงเหลือ ณ สิน้ปีอยูท่ี่ระดบั 10.5 ล้านตนั เพิ่มขึน้ถึง 4 ล้านตนั เมื่อเทียบกบัปีที่ผา่นมา โดยเพิ่มขึน้อยา่งตอ่เนื่อง
ตัง้แต่กลางไตรมาส 1 ของปี 2561 ปริมาณสต็อกคงเหลือ ณ สิน้เดือนของปี 2560 เทียบกับปี 2561 พบว่าปี 2561 
มีระดับสต็อกคงเหลือที่สูงกว่าในทุกๆ เดือน ซึ่งโดยปกติระดับสต็อกของประเทศมาเลเซียจะอยู่ที่ระดับ 2 ล้านตันต่อปี 
แต่ในปี 2561 นัน้ สต็อกสงูขึน้ถึง 3 ล้านตนั นอกจากปริมาณผลผลิตที่เพิ่มขึน้แล้ว ยงัมีปัจจยัภายนอก อนัได้แก่ ขา่ว Zero Palm Oil 
(การทีย่โุรปไมน่ าเข้าน า้มนัปาล์ม) และการเลอืกตัง้ในประเทศอินเดียส าหรับปี 2561 อนัสง่ผลให้มีการขึน้ภาษีน าเข้าน า้มนัปาล์ม 
โดยประเทศอินเดียถือเป็นตลาดน าเข้าน า้มนัปาล์มรายใหญ่ของโลก จากผลผลติและการผลติที่เพิ่มขึน้กดดนัให้ประเทศมาเลเซีย
และประเทศอินโดนีเซียต้องยอมขายในราคาที่ต ่า จึงท าให้ราคาเคลือ่นไหวต ่าลงอยา่งตอ่เนื่อง 
 
  ภาวะตลาดในประเทศ 
  สต็อกรายเดือนของประเทศไทยในช่วงต้นปีอยู่ระดบัสงูกว่า 400,000 ตนัต่อเดือน จนถึงเดือนมิถุนายนจึง 
ลดต ่าลง ซึง่มีสาเหตมุาจากการทีป่ระเทศไทยมีจ านวนผลผลติเพิ่มขึน้เช่นเดียวกบัตลาดโลกแต่ราคาน า้มนัปาล์มดิบในประเทศไทย 
ในช่วงต้นปีต ่ ากว่าราคาน า้มันปาล์มดิบในตลาดโลก ท าให้มีการส่งออกตัง้แต่ปลายปี  2560 ไปจนถึงไตรมาส 1 
ของปี 2561 ซึ่งมียอดส่งออกต่อเดือนประมาณ 60,000 – 70,000 ตัน แต่ราคาในประเทศปรับขึน้สูงอย่างรวดเร็ว เนื่องจาก 
มีการคาดการณ์ว่าหากปริมาณการสง่ออกสงูราคาในประเทศอาจจะขยบัขึน้ตาม แต่ในความเป็นจริงแล้วไม่สามารถเป็นไปได้
เนื่องจากผลผลิตในประเทศยงัคงมีปริมาณสงู ท้ายที่สดุราคาจึงกลบัตวัลงมาต ่าอีกครัง้ การส่งออกกลบัมาชะงกัในช่วงเดือน
พฤษภาคม โดยในช่วงกลางเดือนมีการประชุมของคณะกรรมการปาล์มแห่งประเทศไทย ระบุว่าจะให้เงินชดเชยเพื่อผลกัดัน 
การสง่ออกที่กิโลกรัมละ 1.75 บาท จึงสง่ผลให้ราคาในประเทศโดยเฉพาะอยา่งยิ่งราคาผลปาล์มปรับตวัขึน้  
  อย่างไรก็ตามในประเทศไทยยงัมีปัจจัยบวกจากนโยบายภาครัฐในการสนบัสนนุให้เพิ่มอตัราสว่นการผสม 
ไบโอดี เซลจากน า้มันปาล์มเพิ่มขึน้ ซึ่งนโยบายมีความชัดเจนขึน้ในตอนปลายปี 2561 (ปริมาณการผลิตไบโอดีเซล 
ในประเทศเพิ่มขึน้) นอกจากนีน้โยบายเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรมีผลต่อราคาสินค้า จากภาวะต่างๆที่ได้กล่าวมาทัง้หมดนี ้ 
ส่งผลให้ผลการด าเนินงานส าหรับปีสิน้สุด ณ 31 ธันวาคม 2561 ของบริษัทมีรายได้รวมอยู่ที่1,266.09 ล้านบาท และ 
มีผลขาดทุนสุทธิ 92.70 ล้านบาท ดงัรายละเอียดผลการด าเนินงานของบริษัท รวมทัง้รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
ปรากฎในรายงานประจ าปีที่ได้สง่ให้แก่ผู้ ถือหุ้นแล้วพร้อมกบัหนงัสอืเชิญประชมุในครัง้นี ้
  วตัถดุิบเป็นสิง่ส าคญั และบริษัทได้พยายามสร้างความมัน่คงทางวตัถดุิบมาโดยตลอด ซึ่งสิง่หนึ่งที่บริษัทได้
ท าคือ การขยายจุดรับซื อ้ของบริษัทจากเดิม ณ สิ น้ปี  2560 บริษัทมีจุดรับซื อ้เป็นจ านวน 13 จุด เพิ่มขึ น้เป็น 26 จุด  
ณ สิน้ปี 2561 ซึง่การขยายจดุรับซือ้จะเป็นปัจจยับวกทัง้ในด้านปริมาณและคณุภาพ ท าให้สามารถควบคณุภาพได้ดีขึน้ 
 
  ปี 2561 สดัส่วนการรับซือ้ผลปาล์มของบริษัทเทียบกับยอดรับซือ้ทัง้หมดในจังหวัดชุมพรคิดเป็นร้อยละ 11 
และมีอัตราการให้น า้มันร้อยละ 17.73 ซึ่งเพิ่มขึน้จากปี 2560 ที่มีค่าร้อยละ 16.58 ซึ่งสอดคล้องกับจ านวนจุดรับซือ้ 
ที่บริษัทขยายเพิ่มขึน้จนท าให้สามารถควบคมุคณุภาพปาล์มได้ดีขึน้ แตจ่ านวนรับซือ้ผลปาล์มโดยรวมทัง้ปีกลบัลดลง เนื่องจาก
(1) การขยายจุดรับซือ้เกิดขึน้ในช่วงคร่ึงหลงัของปี 2561 (2) จากที่ได้กลา่วไปข้างต้นว่าราคาน า้มนัปาล์มดิบในประเทศนัน้สงู
กว่าราคาน า้มันปาล์มดิบในตลาดโลก บริษัทจึงคาดว่าสต็อกในประเทศจะสูงขึน้และเล็งเห็นว่าหากรับซือ้ผลปาล์ม 
มาเพื่อผลิตบริษัทจะต้องน าน า้มนัปาล์มมาเก็บสต็อกและต้องแบกรับต้นทนุที่สงูกว่าความเป็นจริง ดงันัน้บริษัทจึงมีนโยบาย 
ไม่แข่งขันในการรับซือ้วัตถุดิบ อย่างไรก็ตามบริษัทยังคงเน้นประสิทธิภาพการผลิตหรือคุณภาพของผลปาล์มที่ รับซือ้  
ซึง่ในปี 2561บริษัทมีประสิทธิภาพการผลิต (%OER) อยู่ในช่วงมากกว่าร้อยละ 18.0 ซึ่งจากต้นปี 2560 อตัราการให้น า้มนัของ
บริษัทนัน้มี ประสิท ธิภาพอยู่ ในช่ วงน้อยกว่าร้อยละ  17.0 เนื่ องจากเดิมบ ริษัท รับผลปาล์มจากแหล่งภายนอก  
ท าให้ไม่สามารถคัดเลือกคุณภาพของผลปาล์มได้ แต่ ปัจจุบันประสิทธิภาพการผลิตเพิ่มขึน้เนื่องจากการเพิ่มจุดรับซือ้ 
ทีบ่ริษัทสามารถควบคมุคณุภาพได้มากขึน้ 
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  แนวโน้มอุตสาหกรรมปี 2562 
  มีปัจจยับวกตอ่ราคาน า้มนัปาล์มดิบ ได้แก่ 
 

1. ราคาน า้มันดิบปิโตรเลียม ผู้ เช่ียวชาญในประเทศมาเลเซียได้กล่าวเอาไว้ว่าราคาน า้มันดิบปิโตรเลียม 
จะเป็นราคาพื น้ฐานของราคาน า้มันปาล์มดิบ โดยคาดว่าราคาน า้มันดิบในปี 2562จะไม่ต ่ ากว่า  
65ดอลลาร์ต่อบาร์เรล (เคลื่อนไหวในช่วง 65  - 70ดอลลาร์ต่อบาร์เรล ) ซึ่ งหากราคาน า้มันดิบ 
เป็นไปตามที่คาดการณ์ ราคาน า้มันปาล์มดิบควรจะอยู่ในช่วง 500 – 600 ดอลลาร์ต่อตัน (16 - 18บาท 
ตอ่กิโลกรัม) 

2. อั ต ราการเพิ่ มของน ้ามั น ปาล์ ม ใน ปี  2562  จะลดลง คาดว่ าอัต ราการเพิ่ ม ใน ปี  2562 
จากปี 2561 จะเพิ่มขึน้เพียง 2 ล้านตนั ซึ่งเดิมปี 2561 เพิ่มขึน้จากปี 2560 ประมาณ 7 ล้านตนั ในขณะที่
ความต้องการยงัคงเพิ่มขึน้ ซึง่คาดวา่ ในท้ายที่สดุสต็อกจะต ่าลง 

  มีปัจจัยลบต่อราคาน า้มนัปาล์มดิบ ได้แก่ การเลือกปฏิบัติต่อน า้มันปาล์มในยุโรป ในปี 2561 สหภาพ
ยโุรปจะไม่น าน า้มนัปาล์มที่น ามาผลิตไบโอดีเซลนบัรวมเป็นสว่นเพิ่มของการใช้ไบโอดีเซล การที่สหภาพยโุรปมีนโยบายให้เพิ่ม
การใช้ไบโอดีเซล แต่ยังสามารถน าน า้มนัปาล์มดิบผลิตเพื่อขายในประเทศได้อยู่ แต่เพียงไม่น าไปนบัรวมกับเป้าหมายการมี 
ไบโอดีเซลในกลุ่มสหภาพยุโรปอย่างไรก็ตามน า้มันปาล์มยังคงมีต้นทุนการผลิตที่ต ่ากว่าน า้มันพืชกลุ่มอื่นๆ ซึ่งมาตรการนี  ้
ยงัมีระยะเวลาอีก 2 เดือนในการให้ประเทศสมาชิกสหภาพยโุรปโต้แย้งได้ และในปี 2562 นี ้ประเทศมาเลเซียได้ท าหนงัสอืโต้แย้ง
ตอ่สหภาพยโุรปและ WTO วา่การที่น า้มนัปาล์มถกูกลา่วหานัน้ไมเ่ป็นความจริง และเป็นการกีดกนัทางการค้าที่เกินควร 
  อยา่งไรก็ตามในมมุมองของบริษัท บริษัทคาดวา่จะยงัคงมีผลในระยะสัน้ แตใ่นระยะยาวอาจไมส่ง่ผลกระทบ 
เนื่องจากไม่ว่าจะน าน า้มนัพืชใดๆ ผลิตเป็นพลงังานทดแทน จะสง่ผลให้สต็อกน า้มนัพืชทัง้หมดโดยรวมลดลง แตค่วามต้องการ
ไม่ได้มีเพียงแค่พลังงานทดแทน ยังมีความต้องการเพื่อบริโภคและอุปโภค ดังนัน้ ในระยะยาวน า้มันปาล์มจะยังคงมี 
ความต้องการในตลาดอยู ่และอาจจะไมเ่พียงพอตอ่การอปุโภคและบริโภคอีกด้วย 
 
  นายบัณฑูร สุภัควณิช สอบถามที่ประชุมว่า ที่ประชุมมีค าถามที่ต้องการจะซักถามเพิ่มเติมหรือไม่ 
ปรากฏวา่มีผู้ ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็นดงันี ้

คุณรัตนา ตันสกุล จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย  

ค าถาม ในคดีทีศ่าลปกครองมีค าสัง่คุ้มครองชัว่คราว มีความคืบหน้าเป็นอยา่งไร และบริษัทมีแผนการรับมือในระยะยาวอยา่งไร 

คุณกฤษดา ชวนะนันท์ กรรมการผู้จัดการ 

ค าตอบ (1) ปัจจบุนับริษัทยงัได้รับความคุ้มครองในการเข้าไปท าประโยชน์ได้ แต่ในเร่ืองของคดีความ บริษัทยงัรอผลอยู ่
ซึง่โดยปกติศาลปกครองจะให้ระยะเวลาแก่ทัง้ 2 ฝ่ายในการโต้ตอบกนัทางเอกสาร ซึง่ในปัจจบุนัได้มีการยตุิ
การโต้ตอบกันแล้วและในอีกระยะหนึ่งศาลปกครองจะมีค าสัง่ออกมาทัง้ในเร่ืองของก าหนดระยะเวลา 
การสง่เอกสารเพิ่มเติมและการนดัองค์ประชุมเพื่อพิจารณาคดี ซึ่งจากค าถามที่ว่าจะใช้ระยะเวลาเท่าไหร่นัน้
อาจจะตอบได้ยาก แตโ่ดยปกติแล้วจะอยู่ที่ประมาณ 3ปี ซึง่บริษัทได้ยื่นไปตัง้แต่ปี 2559 และเร่ิมการไตส่วน
ในช่วงกลางปี จึงคาดว่าศาลปกครองน่าจะใกล้มีค าสั่งออกมาแล้ว แต่ทัง้นี  ้บ ริษัทก็ไม่สามารถ 
ก้าวลว่งอ านาจของศาลได้   

 (2) จากอุปสรรคในการเข้าไปใช้ประโยชน์ในพืน้ที่นัน้ ส่งผลกระทบต่อการได้มาซึ่งวตัถุดิบเพื่อการผลิตของ
บริษัท บริษัทจึงได้ขยายจุดรับซือ้ตามแหล่งปลูกปาล์มในจังหวดัเพิ่มขึน้ เพื่อพยายามชดเชยผลปาล์ม  
ที่หายไป อีกประการหนึ่งคือการพยายามลดต้นทุน ซึ่งอะไรที่ไม่จ าเป็นก็จะพยายามตัดออก รวมถึง
พิจารณาว่าทรัพย์สินใดที่ ไม่จ าเป็นต่อบริษัท บริษัทก็จะพิจารณาตัดออกเช่นกัน อย่างไรก็ตาม 
การพยายามขยายจุดรับซือ้นัน้ ไม่ได้เป็นไปได้อย่างรวดเร็วดงัที่บริษัทคาดหวงั เพราะการจะเลือกขยาย 
จุดรับซือ้ 1จุดนัน้ ต้องใช้เกณฑ์ประกอบการตัดสินใจหลายประการ ประกอบกับการมีข้อจ ากัดอื่นๆ 
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อีกมาก ซึง่ในปี 2562 บริษัทตัง้เปา้ขยายจดุรับซือ้ขึน้ไปถึง 35 จดุ แตจ่ากสถานการณ์ตลาดที่ราคายงัคงต ่า 
จึงอาจจะยงัไมใ่ช่จงัหวะที่เหมาะสมนกั 

คุณรัตนา ตันสกุล จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย 

ค าถาม จากสถานการณ์ทัง้หมดที่ได้กลา่วมา แสดงถึงทิศทางส่วนใหญ่บริษัทที่ไม่สามารถเป็นผู้ก าหนดเองได้ โดยสว่นใหญ่
แล้วจะขึน้อยูก่บัปัจจยัภายนอกเป็นหลกั จึงอยากทราบแผนหรือเปา้หมายในปี 2562 ที่จะแก้ไขปัญหาที่ผา่นมาอยา่งไร 

คุณกฤษดา ชวนะนันท์ กรรมการผู้จัดการ 

ค าตอบ บริษัทให้ความส าคญัในเร่ืองของข้อมลูเป็นอย่างมาก เพื่อใช้ประกอบการคาดการร์แนวโน้มสถานการณ์ที่จะเกิดขึน้ 
ให้มีความเป็นไปได้และใกล้เคียงมากที่สดุ ซึง่บริษัทใช้แหลง่ที่มาของข้อมลูต่างๆ ท่ีจะเข้าถึงได้มากที่สดุและใช้ข้อมลูเหลา่นัน้
มาประกอบการตัดสินใจในที่ประชุมผู้ บริหาร โดยติดตามคาดการณ์และหาวิธีการ รับมือในระยะสัน้อยู่อย่างต่อเนื่อง  
เดิมทีบริษัทต้องขอยอมรับตรงๆ ว่าหลายปีก่อนบริษัทอาจไม่ได้ให้ความส าคญัในด้านนีม้ากนัก เพราะบริษัทเป็นผู้ส่งออก  
รายใหญ่ของประเทศ เนื่องจากคู่แข่งหรือจ านวนโรงสกัดยงัไม่ได้เพิ่มขึน้จนเกินกว่าปริมาณผลผลิตในประเทศที่มีอยู่เฉกเช่น 
ทกุวนันี ้ปัจจุบนับริษัทได้มีการประชุมบริหารกนัทกุอาทิตย์และเป็นประจ า นอกจากนีบ้ริษัทก็ยงัคงท าสิ่งที่ปรับปรุงดีขึน้แล้ว  
ให้คงไว้อย่างต่อเนื่อง และได้พาพนกังานไปเยี่ยมชมโรงงานอื่นๆ เพื่อเป็นการพฒันาอยู่ตลอด ไม่ได้หยดุนิ่งหรือพอใจกบัสิ่งที่
บริษัทมีอยูแ่ล้ว  

 
   เมื่อไม่มีผู้ ถือหุ้นรายใดซกัถามและเสนอข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมรับทราบรายงาน

ประจ าปีของคณะกรรมการบริษัทรวมทัง้รับทราบรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบที่ได้รายงานไว้ในรายงานประจ าปี 
  

 มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบรายงานประจ าปีของคณะกรรมการบริษัท เก่ี ยวกับผลการด าเนินงานของบริษัทฯ 
ในรอบปี 2561 รวมทัง้รับทราบรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบที่ได้รายงานไว้ในรายงานประจ าปี 
ตามที่นายกฤษดา ชวนะนนัท์เสนอ 

 
วาระที่ 3  พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท ส าหรับรอบระยะเวลา

บัญชีสิน้สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และรับทราบรายงานของผู้สอบบัญชี 
 
  นายบณัฑูร สภุคัวณิช ขอให้นางอภิรดี อรุณพิทกัษ์กุล ผู้จัดการฝ่ายบญัชีและการเงินชีแ้จงเร่ืองดงักล่าว 
ให้ที่ประชมุทราบ 
 
  นางอภิรดี อรุณพิทักษ์กุล ชีแ้จงต่อที่ประชุมว่า งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการได้ผ่านการ
ตรวจสอบจากผู้ สอบบัญชีรับอนุญาต โดยเห็นว่างบการเงินรวมของบริษัท วิจิตรภัณฑ์ปาล์มออยล์ จ ากัด (บริษัท)  
และบริษัทย่อย (กลุ่มกิจการ) และงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทแสดงฐานะการเงินรวมของกลุ่มกิจการฐานะการเงิน
เฉพาะกิจการของบริษัท ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2561 ผลการด าเนินงานรวมผลการด าเนินงานเฉพาะกิจการ กระแสเงินสดรวมและ
กระแสเงินสดเฉพาะกิจการส าหรับปีสิน้สดุวนัเดียวกันว่าถูกต้องตามที่ควรในสาระส าคัญตามมาตรฐานการรายงานทาง
การเงิน โดยสามารถสรุปได้ดงัตอ่ไปนี ้
 
  สนิทรัพย์รวม   1,234  ล้านบาท 
  หนีส้นิรวม      617  ล้านบาท 
  สว่นของผู้ ถือหุ้น      617  ล้านบาท 
  รายได้รวม   1,266  ล้านบาท 
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  ต้นทนุขาย   1,191  ล้านบาท 
  คา่ใช้จ่ายในการขายและบริหาร    175  ล้านบาท 
  ขาดทนุสทุธิ        92  ล้านบาท 
 
  รายละเอียดดังปรากฏในรายงานประจ าปีของคณะกรรมการบริษัท พร้อมงบแสดงฐานะการ เงินและ 
งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ส าหรับรอบระยะเวลาบญัชีสิน้สดุ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2561 และรายงานของผู้สอบบญัชีที่ได้ส่ง
ให้แก่ผู้ ถือหุ้นแล้วพร้อมกบัหนงัสอืเชิญประชมุครัง้นี ้(สิง่ที่สง่มาด้วยล าดบัท่ี 3) 
 
ส าหรับผลการด าเนินงานปี 2561 
 

กลุ่มบริษัทฯมีผลขาดทุนจากการด าเนินงาน 92 ล้านบาท คิดเป็นขาดทุนลดลงร้อยละ 51.89 จากปีก่อน 
โดยมีสาเหตหุลกัดงันี ้

 
  รายได้จากการขายลดลงจากปีก่อนในอตัราร้อยละ 8.82 จาก 1,388 ล้านบาทในปี 2560 เป็น 1,266 ล้านบาท 
ในปี 2561 ซึ่งเกิดขึน้จากราคาขายน า้มันปาล์มดิบและเมล็ดในปาล์มลดลงจากปีก่อนร้อยละ 24.18 และ 26.32 ตามล าดับ
ประกอบกบัปริมาณขายของ KER ลดลงร้อยละ 1.74 ถึงแม้วา่ ปริมาณหนว่ยขายของ CPO เพิ่มขึน้ร้อยละ 25.39 
 
  ต้นทุนขายลดลงจากปีก่อนในอัตราร้อยละ 15.10 จาก 1,403 ล้านบาทในปี 2560 เป็น 1,191 ล้านบาท 
ในปี 2561 โดยอตัราการลดลงของต้นทนุขายมากกว่าอตัราการลดลงของรายได้ เนื่องมาจากต้นทนุผลปาล์มสดซึ่งเป็นต้นทนุ
หลกัลดลงจากงวดก่อนในอตัราร้อยละ 24.66 ท าให้สดัสว่นต้นทุนขายต่อยอดขายในปี 2561 ต ่ากว่าปีก่อนในอตัราร้อยละ 
6.97 โดยสดัส่วนต้นทุนขายต่อยอดขายในปี 2561 เท่ากับร้อยละ 94.07 และในปี 2560 เท่ากับร้ อยละ 101.04 ท าให้ 
ในปี 2561 บริษัทมีผลก าไรขัน้ต้น 75 ล้านบาท ในขณะที่ปี 2560 มีผลขาดทนุขัน้ต้น 14 ล้านบาท  
 

คา่ใช้จ่ายในการขายของบริษัทฯเพิ่มขึน้จาก 28 ล้านบาทในปี 2560 เป็น 32 ล้านบาท ในปี 2561 โดยมีสดัสว่น 
ที่เพิ่มขึน้คิดเป็นร้อยละ 14.97 ซึง่เพิ่มขึน้ตามปริมาณการขาย 

 
ค่าใช้จ่ายในการบริหารลดลงจาก 124 ล้านบาทในปี 2560 เป็น 116 ล้านบาทในปี 2561 โดยมีสดัส่วน 

ที่ลดลงคิดเป็นร้อยละ 6.63 เนื่องจากปีก่อนมีการตัง้ส ารองการด้อยค่าของสินทรัพย์ จ านวน 11 ล้านบาท ซึ่งหากไม่รวม
รายการดังกล่าว จะพบว่าค่าใช้จ่ายบริหารเพิ่มขึ น้ จ านวน 3 ล้านบาท ซึ่งเป็นรายจ่ายจากการเพิ่มจุดรับซือ้ที่เพิ่มขึน้ 
จาก 13 จดุ เป็น 26 จดุ (รวมจดุรับซือ้ที่โรงงาน 2 จดุ) 

ด้วยสดัสว่นต้นทนุขายตอ่ยอดขายที่ลดลงท าให้บริษัทมีผลก าไรขัน้ต้นในปีนี ้อนัสง่ผลให้บริษัทมีผลขาดทนุ
จากการด าเนินงานลดลงจากปีก่อนร้อยละ 52.67 โดยในปีนีม้ีผลขาดทนุจากการด าเนินงาน 92 ล้านบาท และ 195 ล้านบาท 
ในปีก่อน 
 
งบแสดงฐานะการเงิน  
 

บริษัทฯมีสินทรัพย์รวมณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2561 เป็นจ านวน 1,234 ล้านบาท สินทรัพย์หลกัของบริษัทฯ
ประกอบด้วยที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ และสินค้าคงเหลือคิดเป็นอัตราส่วนร้อยละ 88.41 และร้อยละ 7.16 ตามล าดับ 
ซึง่สนิทรัพย์รวมแสดงสดัสว่นท่ีลดลงคิดเป็นร้อยละ 16.91 โดยการเปลีย่นแปลงสนิทรัพย์ที่ส าคญั ดงันี ้

 
การลดลงของสินค้าคงเหลือจ านวน 160 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 64.41 จากปี 2560 ที่มีมูลค่า  

248 ล้านบาท เนื่องจากการน าสนิค้าออกไปหมนุเวียนเพื่อการขายตามปกติธุรกิจ  
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บริษัทฯมีหนีส้ินรวม 617 ล้านบาท ในปี 2561 ลดลงจาก 776 ล้านบาท ในปี 2560 สดัส่วนที่ลดลงคิดเป็น  

ร้อยละ 20.43 เนื่องจากการจ่ายคืนช าระเงินกู้ยืมให้สถาบนัการเงิน  
 
สว่นของผู้ ถือหุ้นในปี 2561 เทา่กบั 617 ล้านบาท ลดลงจากปี 2560 ที่เทา่กบั 709 ล้านบาท เนื่องจากบริษัทฯ

มีผลขาดทนุจากการด าเนินงาน  
 
กระแสเงินสด  

 
บริษัทมีกระแสเงินสดได้มาในกิจกรรมการด าเนินงาน 157 ล้านบาท ถึงแม้ว่าบริษัทมีผลขาดทุน  

ก่อนภาษีเงินได้จ านวน 88 ล้านบาท แต่จากการบวกกลบัค่าใช้จ่ายที่ไม่ใช่กระแสเงินสด บริษัทจะมีกระแสเงินสดสุทธิ 
ได้มาก่อนการเปลี่ยนแปลงของสินทรัพย์และหนีส้ินจ านวน 93 ล้านบาท ประกอบกับมีการเปลี่ยนแปลงของสินทรัพย์และ
หนีส้ินดงันี ้การเพิ่มขึน้ของลกูหนีจ้ านวน 29 ล้านบาท การลดลงของเจ้าหนีจ้ านวน 39 ล้านบาท การลดลงของสนิค้าคงเหลือ
จ านวน 160 ล้านบาท และยงัมีดอกเบีย้จ านวน 21 ล้านบาท  

 
บริษัทฯมีเงินสดสทุธิใช้ไปในกิจกรรมการลงทนุจ านวน 37 ล้านบาท โดยน าไปใช้ในการลงทนุซือ้ที่ดิน อาคาร 

และอปุกรณ์เพื่อการสนบัสนนุการจดัหาผลปาล์ม 
 
และบริษัทฯมีเงินสดสทุธิใช้ไปในกิจกรรมการจดัหาเงินจ านวน 121 ล้านบาท เพื่อน ามาใช้หมนุเวียนในกิจการ

และจ่ายคืนเงินกู้ ระยะสัน้จากสถาบนัการเงินจ านวน700 ล้านบาท และช าระคืนเงินกู้ ระยะยาวจากสถาบนัการเงิน ประกอบกบั
การช าระคืนหนีต้ามสญัญาเช่าทางการเงินจ านวน 88 ล้านบาท และ 4 ล้านบาท ตามล าดบั 

 
ในปี 2561 บริษัทฯมกีระแสเงินสดลดลง 0.63 ล้านบาท ในขณะที่ต้นปีมีกระแสเงินสดและรายการเทียบเทา่

เงินสดจ านวน0.30 ล้านบาท สง่ผลให้บริษัทฯมีเงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสดคงเหลอื ณ วนัสิน้ปีจ านวน 0.93 ล้านบาท 
 
และทัง้หมดเป็นภาพรวมของงบการเงินส าหรับปีสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2561 ซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯ 

มีความเห็นว่างบการเงินและหมายเหตปุระกอบงบการเงินมีความถกูต้องตามหลกัการบญัชีที่รับรองโดยทัว่ไปและเปิดเผยข้อมลู
อย่างเพียงพอ ผู้สอบบญัชีของบริษัทฯได้ตรวจสอบและรับรองแบบไม่มีเง่ือนไข อีกทัง้ยงัได้รับการสอบทานจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบและได้ผา่นการพิจารณาจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว 
 
  จากนัน้ นายบณัฑรู สภุคัวณิช สอบถามที่ประชุมวา่ ท่ีประชมุมีค าถามที่ต้องการจะซกัถามเพิ่มเติมหรือไม ่
ปรากฏวา่มีผู้ ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็นดงันี ้
 
คุณสถาพร ผังนิรันดร์ 

ค าถาม กระแสเงินสดของบริษัทจะมีปัญหาหรือไม่เนื่องจากเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดมีอยู่เพียง 945,900 บาท
เทา่นัน้ และมีเงินเบิกเกินบญัชีประมาณ 348 ล้านบาท เงินกู้ ระยะยาว 47 ล้านบาท และมีหนีส้นิระยะยาวที่ครบก าหนดใน 1 ปี 
(Current portion) 88 ล้านบาท ดงันัน้ในการจดัโครงสร้างหนีส้นิตรงนี ้นา่จะมีการดแูลเคร่ืองมือทางการเงินอีกพอสมควร 

คุณอภริดี อรุณพิทักษ์กุล ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงนิ  

ค าตอบ ขอเรียนแจ้งในเร่ืองของกระแสเงินสดว่า เงินสดสทุธิที่ได้มาจากการด าเนินงานนัน้มากกว่าปี 2560 ที่มีค่า 90 ล้าน
บาท  ซึ่งปี 2561 มีค่า 157 ล้านบาท ซึ่งบริษัทได้น ามาท าการใช้จ่ายรวมถึงการจ่ายคืนเงินกู้ และการใช้จ่ายในการ  
ด าเนินงานอื่นๆ แต่จะเห็นได้ว่าตวัเงินเบิกเกินบญัชีที่ท่านเป็นห่วงนัน้ เดิมในปี 2560 บริษัทได้มีการกู้มาจ านวนประมาณ
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มากกว่า 900 ล้านบาท ซึ่งในปี 2561 บริษัทบริหารได้ลดลงมียอดเงินกู้  671 ล้านบาท และมียอดคืนเงินเบิกเกินบัญชี  
700 ล้านบาท ซึง่โดยรวมทัง้หมดนีบ้ริษัทท าได้ดีขึน้กวา่ในปีก่อน 

คุณสถาพร ผังนิรันดร์ 

ค าถาม การ utilized asset ในหน้าที่ 44 ของรายงานประจ าปีในสว่นของอตัราสว่นทางการเงิน จะเห็นว่าอตัราผลตอบแทน
จากสินทรัพย์ติดลบ (Return on Asset) บริษัทมียอดสินทรัพย์โดยเฉพาะ ที่ดิน อาคาร อุปกรณ์ จ านวน 1,091 ล้านบาท  
ซึ่งไม่ทราบในรายละเอียดว่าบริษัทมีอาคาร และเมื่อดูจากหมายเหตุของผู้สอบบญัชีข้อที่ 12 ในหน้าที่ 37 จะเห็นว่าตอนนี ้
บริษัท Utilized เคร่ืองจักร ก าลังการผลิตร้อยละเท่าไหร่ คุ้ มกับค่าเสื่อมหรือไม่ และท าไมเคร่ืองจักรถึงมีการด้อยค่า 
ของสินทรัพย์ ดังนัน้จึงเป็นเร่ืองของการบริหารสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดรายได้ (ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ส่วนปรับปรุงอาคาร 
เคร่ืองจกัร) สิง่ที่ลงทนุไปเหลา่นีใ้นแบบทนุเข้มขัน้ (Capital intensive) ไมใ่ช่แรงงานเข้มข้น (Labors intensive) ซึง่มนัยงัไมไ่ด้
ก่อให้เกิดประโยชน์อยา่งเต็มที่ บริษัทจะต้องมีการจดัการกบัสินทรัพย์เพิ่มเติมอยา่งไรหรือไม ่ผมขอเสนอเป็นข้อคิดเห็นไว้ครับ 
เนื่องจากเป็นหว่งในเร่ืองของสภาพคลอ่ง 

คุณอภริดี อรุณพิทักษ์กุล ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงนิ  

ค าตอบ การ Utilized Asset ในปี 2561 นัน้ บริษัทไมม่ีการตัง้สว่นส ารองของสินทรัพย์ แต่ตัวที่ตัง้ในปีก่อนเป็นการตัง้ด้อยค่า 
ของปี 2560 บริษัทมีโรงงานอยู่ 2 แห่ง คือ โรงงานท่ีทุง่คาและโรงงานท่ีท่าแซะ ซึง่โรงงานท่ีทุง่คานัน้ จากที่คณุกฤษดากลา่วว่า
ผลปาล์มของบริษัทไม่ได้เป็นไปตามเป้า บริษัทจึงหยุดด าเนินการโรงงานที่ทุ่งคาไว้ โดยตามมาตรฐานตามบญัชี บริษัทต้อง
พิจารณาตัง้ในสว่นของการด้อยคา่ทรัพย์สนิคะ่ ในสว่นของอตัราสว่นทางการเงินจะพบวา่การ Utilized Asset จะติดลบ ซึ่งถ้า
สงัเกตแนวโน้มจากปี 2560 มาปี 2561 จะเห็นได้วา่อตัราสว่นทางการเงินดีขึน้ แตเ่นื่องจากผลประกอบการของบริษัทยงัคงติด
ลบอยู ่ท าให้ตวัเลขที่แสดงออกมายงัคงติดลบ 

คุณกฤษดา ชวนะนันท์ กรรมการผู้จัดการ 

ค าตอบ ตามที่คณุอภิรดีได้แจ้งในประเด็นแรกว่าแนวโน้มบริษัทดีขึน้ และปี 2562 นีบ้ริษัทคาดว่า หากเน้นในเร่ืองของข้อมลู 
ที่บริษัทพยายามท าอยู่ตลอด บริษัทคาดหวงัว่าจะไมไ่ด้น่าเป็นหว่งมากนกั สว่นทรัพย์สินที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ บริษัทมีโรงงาน 
2โรงงาน เหตุผลว่าท าไมบริษัทถึงไม่ท าอะไรก่อนหน้านี ้เพราะบริษัทหวงัว่าจะได้ต่อสญัญาจากศาลปกครองดงัที่ได้กลา่วไว้  
ก่อนหน้านี ้ซึ่งท าให้ผลปาล์มหายไป 100,000 ตนัต่อปี เมื่อรับรู้ว่าโอกาสกลบัมาท าประโยชน์อีกครัง้ไม่น่าจะเกิดขึน้ได้เร็วนกั 
บริษัทจึงพิจารณาว่าการที่ยังคงด าเนินการอยู่ 2 โรงนัน้ จะท าให้ต้นทุนแปรผันในเร่ืองของแรงงานจะสูงมาก ดังนัน้ 
บริษัทจึงตดัสินใจด าเนินงานเพียง 1 โรงงาน แต่การหยดุนัน้ไม่ได้ปล่อยปะละเลย บริษัทยงัคงดูแลเคร่ืองจกัรให้อยู่ในสภาพ
พร้อม มีการใส่สารเคมีไม่ให้เคร่ืองจักรเกิดสนิม นอกจากนีบ้ริษัทได้พิจารณาทางเลือกในการจัดการสินทรัพย์เหล่านี ้ 
เพื่อก่อให้เกิดรายได้ แต่หลายๆทางเลือกนัน้ยงัไม่ได้เป็นความจริง ณ ปัจจุบนั เช่น Relocation โรงงานไปนัน้ จะคุ้มหรือไม ่
ซึง่ต้องพิจารณาอยา่งรอบครอบ และในความเป็นจริงปัจจบุนัมีตวัอย่างโรงงานที่สร้างเพิ่มขึน้ในจงัหวดัเดียวกนั ท าให้ทกุวนันี ้
ต้องเหนื่อยกับการแบกรับเช่นกัน เพราะผลปาล์มยงัคงมีเท่าเดิม แทนที่จะเดินเพียงโรงงานเดียว ต้องแบ่งไปใช้อีกโรงงาน 
ดงันัน้แรงงานที่ใช้จึงเป็น 2 เท่า จากเดิม อยา่งไรก็ตามทางบริษัทจะน าข้อเสนอแนะของท่านไปปรับปรุง และหาวิธีการจดัการ
กบัทรัพย์สนิท่ีไมก่่อให้เกิดรายได้ต่อไป ซึง่คงต้องมีโอกาสที่ดีเกิดขึน้ด้วย 

คุณสถาพร ผังนิรันดร์ 

ค าถาม ปี 2561 ที่ขาดทุน 92 ล้านบาท จากหมายเหตุของผู้สอบบัญชีข้อที่ 24 ต้นทุนทางการเงิน 21.5 ล้านบาท คิดเป็น
ประมาณร้อยละ 20 ซึ่งบริษัทได้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์และได้ระดมทนุเข้ามานัน้เพียงพอหรือไม่ อาจจะต้องเพิ่มทุน
หรือไมอ่ยา่งไร ซึง่บริษัทมีต้นทนุทางการเงิน 600 ล้านบาท เป็นหนีส้นิหมนุเวียน 461 ล้านบาท ซึง่เจ้าหนีก้ารค้าจากหมายเหตุ
ของผู้ สอบบัญชีมีเพียง 21 ล้านบาท ขณะที่เงินกู้ ระยะยาว 147 ล้านบาท และขณะนีแ้นวโน้มดอกเบีย้อาจเป็นขาขึน้ ดังนัน้ 
ในการจดัสว่นระหว่างหนีส้ินหมนุเวียนและไม่หมนุเวียนต้องดแูลอยา่งมาก ไมเ่ช่นนัน้บริษัทต้องเหนื่อยและแบกรับในการจ่ายเงิน
ที่ได้มาเป็นการจ่ายคืนหนีเ้ป็นอนัดบัแรก 
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คุณวิทยา ชวนะนันท์ รองประธานกรรมการและเลขานุการบริษัท 

ค าตอบ บริษัทได้ติดตามตลอด โดยเหตุส่วนหนึ่งเกิดจากการที่บริษัทต้องเผชิญภาวะขาดทุนมาตลอดหลายปี ท าให้เกิด 
Mismatch ในบางช่วง แต่ยงัคงคอยดูแลหนีส้ินหมุนเวียนที่บริษัทฯใช้นัน้ มีอตัราดอกเบีย้ที่ไม่ได้สงูกว่าอตัราดอกเบีย้เงินกู้
ระยะยาว ซึ่งธนาคารเข้าใจภาวะอุตสาหกรรมเช่นกัน ดังที่ผู้ ถือหุ้ นได้รับทราบว่าเกิดจากปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้  
เป็นสว่นใหญ่ ทางบริษัทฯก็จะหารือกบัธนาคารตอ่ไป หากอยูใ่นภาวะที่บริษัทเหมาะสม   

คุณสถาพร ผังนิรันดร์  

ค าถาม อตุสาหกรรมน า้มนัปาล์มในวงการตอนนีจ้ะสามารถแตกต่างจากแก๊สโซฮอล์ที่สามารถก าหนดการผลิตแก๊สโซฮอล์ได้ 
ซึ่งไบโอดีเซลเร่ิมโครงการใกล้กันแต่เกิดการสะดุดและหยุด ดังนัน้ความต้องการเพื่อไบโอดีเซลไม่ได้เพิ่มขึน้เช่นเดียวกับ  
แก๊สโซฮอล์ซึง่ปาล์มจึงยงัไมถ่กูน ามาใช้ในสว่นตรงนีไ้ด้มากพออยา่งที่ควรจะเป็นหรือเช่นเดียวกบัแก๊สโซฮอล์ 

คุณกฤษดา ชวนะนันท์ กรรมการผู้จัดการ 

ค าตอบ เรียนว่าเป็นข้อเสนอแนะที่มีประโยชน์ครับ ดงัที่ท่านกลา่ววา่ eternal มีความชดัเจนวา่มี E20 E85 ขณะที่ไบโอดีเซล  
มีการผสมอยูแ่ล้วแตไ่มไ่ด้มีการบอกวา่ได้ผสมอยูเ่ทา่ไหร่ให้ผู้ใช้ทราบ ซึง่กฎหมายก าหนดวา่ผสมไมเ่กินร้อยละ 7 และขึน้อยูก่บั
นโยบายภาครัฐเป็นส่วนใหญ่ โดยบางครัง้นัน้ผสมอยู่ที่ร้อยละ 3 หรือร้อยละ 2.5 แต่ในช่วง 2 – 3 ปีที่ผ่านมา อยู่ในช่วง 
ร้อยละ 6.5 – 7 ซึ่งไม่มีก าหนดออกมาเป็นสดัส่วนที่จ าเพาะเจาะจง เนื่องจากหากใครที่ผลิตมาได้ไม่ตรงตามที่ก าหนด  
จะมีความผิดทางกฎหมาย (ผิดมาตรา 7 ของธุรกิจการค้าพลังงาน) ซึ่งปัจจุบันได้ลดช่วงลงมาอยู่ในช่วงร้อยละ 6.7 - 7 
เหตทุี่ไบโอดีเซลยงัไม่สามารถผสมได้ถึง B10 เพราะบริษัทยานยนต์รับเพียงแค่ B7 เนื่องจากตวัหวัฉีด โดยเฉพาะเคร่ืองยนต์ 
รถยนต์รอบสงู รถยนต์เคร่ืองดีเซล ดงันัน้ไบโอดีเซลที่ผสมต้องสะอาดเป็นพิเศษ ซึง่เป็นการเพิ่มต้นทนุ โดยกระทรวงพลงังานได้
คุยกับทางยานยนต์ว่า B10 ต้องเกิดขึน้ให้ได้ โดยก าหนดว่าไบโอดีเซลต้องสะอาดขึน้ ผู้ ผลิตต้องเพิ่มหรือเปลี่ยนขัน้ตอน 
การผลิตไบโอดีเซล อีกประเด็นหนึ่งคือในระยะยาวรัฐไม่อยากให้เกิด B10 - B20 ท่านจะสงัเกตได้ว่าทุก B ที่เกิดขึน้นัน้  
ต้องมีการชดเชย ซึ่งเงินชดเชย (Blending Credit) มาจากกองทุนน า้มัน ซึ่งกองทุนน า้มันเมื่อก่อนมีเงินในกองทุนอยู่มาก 
ที่เก็บได้จากน า้มนัเบนซิล และน า้มนัดีเซล พอเมื่อราคาน า้มนัสงูจะไม่กล้าเก็บเข้ากองทนุมากนกั เพราะจะท าให้ราคาน า้ มนั 
ในประเทศสงูและสง่ผลกระทบต่อประชาชน ซึ่งประเทศไทยเคยมีกองทุนติดลบจากการน าเงินมาช่วยเร่ืองไบโอดีเซล ดงันัน้ 
ในระยะยาวบริษัทมองว่าไบโอดีเซลจึงไม่ใช่ทางออกหลกั ควรกลบัไปเป็นที่มีส่งออกมากกว่า ขอเรียนว่าต่อให้ไบโอดีเซล
เพิ่มขึน้ ผู้ใช้จะไมซ่ือ้ในราคาที่สงูขึน้ แตถ้่าบริษัทสง่ออกจะมีการด าเนินงานท่ีดีกวา่ 

คุณสถาพร ผังนิรันดร์  

ค าถาม บริษัทฯเป็นอตุสาหกรรมต้นน า้ ยงัไมไ่ด้พฒันาท ากลางน า้หรือปลายน า้เพื่อเพิ่มมลูค่าของปาล์ม อาจเป็นเพราะบริษัทฯ 
Supply ต้นน า้จึงไม่อยากแข่งกับลูกค้าของบริษัทฯเอง ซึ่ง R&D ของบริษทฯอาจแนะน าลกูค้าหรือท าอะไรบางอย่างเพื่อให้มี
ความเหมาะสมหรือมีมลูคา่เพิ่มตอ่ผลติภณัฑ์ของบริษัทฯ ดงันัน้บริษัทฯจะสู้กบับริษัทอื่นได้อยา่งไร แตผ่มอยากให้จดัการในสว่น
ของโครงสร้างหนีใ้ห้มีความยืดหยุ่นไม่เช่นนัน้ ต้องจ่ายหนีต้่อเดือนสงู ขณะที่มีเงินสดเพียง 940,000 บาท และมีลกูหนีก้ารค้า
เพียง 46 ล้านบาท เก็บมาได้ก็ต้องใช้หนีก้่อน 

คุณกฤษดา ชวนะนันท์ ประธานกรรมการ 

ค าตอบ บริษัทฯเป็นธุรกิจต้นน า้ ซึ่งถดัจากขัน้นีค้ือโรงกลัน่ ซึ่งโรงกลัน่อยู่ในภาวะที่ก าลงัการผลิตเกินกว่าความต้องการ สมมติ
หากบริษัทฯลงทนุท าโรงกลัน่ยิ่งท าให้เกิดการแยง่วตัถดุิบ โดยวตัถดุิบอยูภ่าคใต้ แตต่ลาดการบริโภคอยูภ่าคกลางและภาคอีสาน 
นอกจากนีแ้ถบภาคอีสานมีการค้าชายแดน ถ้าบริษัทฯตัง้โรงกลัน่อยูภ่าคใต้จะไม่มีตลาดในการขาย ซึง่ภาคใต้มีการน าเข้าน า้มนั
จากประเทศมาเลเซีย ดงันัน้ภาคใต้ตลาดสว่นหนึ่งโดนแย่งไปจากน า้มนัมาเลเซีย เนื่องจากน า้มนัขวดมาเลเซียถกูกวา่ไทย จาก
การรัฐบาลมาเลเซียใช้เงินอดุหนนุจากการสง่ออกมาช่วย ท าให้เกิดพอ่ค้าคนกลางน าเข้ามาขายในไทย ซึง่บริษัทฯคาดวา่การเป็น
ปลายน า้ในวนันีอ้าจท าได้ยาก หรือกระโดดข้ามไปท าเคมีภัณฑ์ขัน้สงู ซึ่งต้องลงทุนสงู และตลาดผู้ ใช้มีโรงงานผลิตอยู่แล้วที่
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ประเทศมาเลเซีย ตลาดคงสู้ได้ยาก นอกจากนีห้ากนโยบายรัฐยงัคงดนัราคาวตัถดุิบในประเทศสงูกว่าตลาดโลกยิ่งไม่สามารถสู้
ใครได้อีก แตบ่ริษัทฯไมไ่ด้หยดุนิ่งและทราบวา่ศกึษาทราบวา่มีวิตามินจากน า้มนัปาล์ม แตท่างมาเลเซียเก็บเป็นความลบั ซึง่หาก
ท าได้ตัง้แตข่ัน้ตอนการสกดัอยา่งน า้มนัมะพร้าวนัน้ นา่สนใจมาก ขอรับข้อเสนอน าไปศกึษาตอ่ครับ 

คุณสุพร ปทุมสุวรรณวดี  

ค าถาม บริษัทฯมองประเทศมาเลเซียเป็นต้นแบบ ซึ่งนกัวิชาการการเกษตรไทยและนกัวิจยัไทยมีอยู่มาก คนไทยใช้บริการน้อย 
งานที่วิจยัออกมาไมม่ีใครน าไปต่อยอด ดงันัน้บริษัทฯลองเร่ิมท าอะไร ทกุค าถามทกุความเห็นเป็นการถามน าเพื่อให้พฒันาและ
ช่วยกนั ถ้าบริษัทฯท าให้ขาดทนุน้อยลง และนอกจากท าน า้มนั สบู ่ท าอยา่งอื่นได้อีกไหม 

คุณกฤษดา ชวนะนันท์ กรรมการผู้จัดการ 

ค าตออบ(1) บริษัทฯจะรับไปพิจารณาและปฏิบตัิ ขอเรียนว่าผลิตภณัฑ์ที่มาจากปาล์มมี 600 - 700 ชนิด แต่อตุสาหกรรมสว่น
ใหญ่เป็นปิรามิด หมายความวา่จะขึน้ไปบนยอดได้ฐานต้องใหญ่ ซึง่ทกุวนันีอ้ตุสาหกรรมปาล์มไทย เป็นปิรามิดกลบัหวั ซึง่ผมเคย
เป็นนายกสมาคม เคยเป็นประธานกลุ่มอุตสาหกรรมและยงัเป็นอยู่ พยายามบอกกับรัฐบาลเสมอว่าปัญหาไม่ใช่เทคโนโลยี 
ประเทศมาเลเซียศึกษาโรงงานที่ประเทศไทยไทย ซึ่งบริษัทฯใช้เคร่ืองจักรของประเทศมาเลเซีย แต่น ามาประยุกต์ได้ดีขึน้กว่า 
สาเหตทุี่ท าไมบริษัทฯยงัสู้ไม่ได้ เป็นเพราะปัญหาโครงสร้าง ประเทศมาเลเซียสามารถคุมก าลงัการผลิตกับจ านวนผลปาล์มได้
คอ่นข้างเหมาะมสกนั ปัจจุบนัประเทศไทยมีก าลงัการผลิตเป็น 2.6 เทา่ของผลปาล์มหรือวตัถดุิบท่ีมี ซึ่งเฉลีย่ทกุโรงงาน Utilized 
เพียงแคร้่อยละ 40 ต้องแบกรับต้นทนุสงู อีกทัง้รัฐธรรมนญูก าหนดไว้ว่าตราบใดที่ท าการค้าที่สจุริต คนไทยต้องมีอิสระในการท า
การค้า รัฐบาลไมส่ามารถออกกฎเกณฑ์ได้มาก เพราะขดักบัรัฐธรรมนญู เดิมข้อมลูก าลงัการผลติไมม่ีใครรับรู้วา่ก าลงัการผลติจึง
เกิน กระทั่งปี 2558 ทุกฝ่ายรับรู้ข้อมูล และเดิมแจ้งจดเป็นแรงม้า ไม่ใช่ก าลงัการผลิต จึงไม่รับรู้ว่ามีก าลงัผลิตเท่าไหร่ ดงันัน้
ปัญหาหลกัคือโครงสร้าง บริษัทฯจึงต้องพยายามท าให้ตวัเลก็ลง และหาทางก าจดัทรัพย์สินที่ไมก่่อรายได้ และเพิ่มประสิทธิภาพ 
เมื่อก่อนนีบ้ริษัทฯเป็นผู้ผลิตรายใหญ่รับซือ้ผลปาล์มจากเกษตรกรก่อน เพราะเกษตรกรกลวัติดคิว และสามารถเรียกร้องคณุภาพ
ได้ แต่ทุกวนันีผ้ลปาล์มดิบยงัต้องซือ้ เนื่องจากการแข่งขนัที่สงู ดังนัน้บริษัทฯต้องซือ้ขายให้เหมาะสม ต้องกลบัมาเล็กและมี
ประสิทธิภาพที่สดุการลงทนุของบริษัทฯนัน้ ไม่ได้ผิด แต่คู่แข่งที่เข้ามาในตลาดนัน้ ไม่ได้ทราบตวัเลขก าลงัการผลิต และภาครัฐ
กลา่ววา่เอกชนต้องรู้ตวัเลข ทัง้ๆที่ไมไ่ด้เปิดข้อมลู 

(2) ปัจจุบนัได้เกิดการพูดคุยกับนกัวิจัยมากขึน้ ในอดีตกองทุนวิจยักล่าวว่า ถ้างานวิจัยแล้วไม่สามารถต่อยอดได้ จะไม่ให้เงิน
ลงทนุวิจยั บริษัทฯพยายามจะท างานร่วมกนัอยู ่เช่น ท าอยา่งไรในการท าน า้เสยีมาเป็นไบโอแก๊ส บริษัทฯไมไ่ด้หยดุนิ่งแตอ่ยา่งไร 
เดิมพลงังานทดแทนในประเทศไทยที่มาจากเกษตรต้องมีราคาสงู แตปั่จจุบนัรับซือ้ในราคาที่ต ่า ดงันัน้ของเหลอืใช้จากเกษตรจึง
ถกูทิง้ ไมเ่กิดคณุคา่ ท าให้ไมเ่กิดการหมนุเวียนตอ่ระบบ ซึง่บริษัทฯยงัพยายามท าอยู ่มีสมาคมผู้ผลติไฟฟา้รายยอ่ยที่สู้ในประเด็น
เหลา่นีอ้ยู ่เพราะไมใ่ช่เพียงแคป่าล์ม โรงสข้ีาว โรงอ้อย ก็ผลติไฟฟา้เช่นกนั 

  จากนัน้ นายบณัฑูร สภุคัวณิช สอบถามที่ประชุมว่า ท่ีประชุมมีค าถามที่ต้องการจะซกัถามเพิ่มเติมหรือไม ่
เมื่อไมป่รากฎค าถาม จึงได้ขอให้ที่ประชมุพิจารณาอนมุตัิงบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ ส าหรับ
รอบระยะเวลาบญัชีสิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และรับทราบรายงานของผู้สอบบญัชีดงักลา่วข้างต้น 
 
มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทุน

เบ็ดเสร็จของบริษัท ส าหรับรอบระยะเวลาบญัชีสิน้สดุ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2561 และรับทราบรายงานของ 
ผู้สอบบญัชีตามที่เสนอทุกประการด้วยคะแนนเสียงดงันี  ้(จ านวนเสียงของผู้ ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทัง้สิน้
709,632,411 เสยีง) 

 
มติที่ประชุม จ านวนเสียง คิดเป็นร้อยละของจ านวนเสียงทัง้หมดของ 

ผู้ถอืหุ้นซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
เห็นด้วย 709,632,411 100 
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ไมเ่ห็นด้วย 0 0 
งดออกเสยีง 0 - 
บตัรเสยี 0 0 
รวม 709,632,411 100 

 
วาระที่ 4  พิจารณาอนุมัติการงดจ่ายเงินปันผลและงดจัดสรรก าไรเป็นทุนส ารองตามกฎหมายส าหรับ 

ผลการด าเนินงานประจ าปี 2561 
 
  นายบัณฑูร สุภัควณิช ขอให้นายวิทยา ชวนะนันท์ รองประธานกรรมการ  ชี แ้จงเร่ืองดังกล่าว 
ให้ที่ประชมุทราบ 
 
  นายวิทยา ชวนะนันท์แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เนื่องจากผลประกอบการส าหรับปี 2561ที่ผ่านมา  
บริษัทมีขาดทนุสทุธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นเงินจ านวน 92.70 ล้านบาท ที่ประชมุคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 1/2562 
จึงได้มีมติเสนอต่อที่ประชุมผู้ ถือหุ้ น ให้พิจารณาอนุมัติ ให้งดการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นและงดการจัดสรรก าไรสุทธิ 
เป็นทุนส ารองตามกฎหมายส าหรับผลการด าเนินงานประจ าปี 2561ซึ่งสอดคล้องกับมาตรา 115 ของพระราชบัญญัติ 
บริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 (และฉบบัแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อที่ 46 ของข้อบงัคบัของบริษัทฯที่ก าหนดห้ามจ่ายเงินปันผล 
จากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินก าไร ในกรณีที่บริษัทฯยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล และเนื่องจาก  
บริษัทฯมีผลขาดทุนสทุธิประจ าปี จึงไม่ต้องจัดสรรเงินไว้เป็นทุนส ารองตามมาตรา 116 ของพระราชบญัญัติบริษัทมหาชน
จ ากัด พ.ศ. 2535 (และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อที่ 48 ของข้อบังคับของบริษัทที่ก าหนดให้บริษัทต้องจัดสรรก าไรสุทธิ
ประจ าปีสว่นหนึง่ไว้เป็นทนุส ารองไม่น้อยกว่าร้อยละห้า (5%) ของก าไรสทุธิประจ าปี หกัด้วยยอดเงินขาดทนุสะสมยกมา (ถ้า
มี) จนกว่าทนุส ารองนีจ้ะมีจ านวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10%) ของทนุจดทะเบียน โดยเอกสารท่ีเก่ียวข้องได้สง่ให้แก่ผู้ ถือหุ้น
แล้วพร้อมกบัหนงัสอืเชิญประชมุครัง้นี ้(สิง่ที่สง่มาด้วยล าดบัท่ี 4) 
  จากนัน้ นายบณัฑรู สภุคัวณิช สอบถามที่ประชุมวา่ ท่ีประชมุมีค าถามที่ต้องการจะซกัถามเพิ่มเติมหรือไม ่
ปรากฏวา่มีผู้ ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็นดงันี ้

คุณสถาพร ผังนิรันดร์  

ค าถาม ผ่านมา 1 ไตรมาส จะเข้าเดือนท่ี 4 สถานะผลประกอบการเป็นอย่างไรบ้าง จะพอมีหวงั ขาดทุนสะสมสามารถหมดในปี 
2562 ได้หรือไม่ ถ้าไม่ได้บริษัทฯมีส่วนเกินมูลค่าหุ้น และส ารองตามกฎหมายควรน ามาล้างขาดทุนสะสมร้อยละ 50 เพราะทุนจด
ทะเบียน 940 ล้านบาท ตอนนี ้ขาดทุนสะสมเกินคร่ึงแล้ว ดังนัน้หากเป็นเช่นนีอ้ยู่น่าจะจ่ายปันผลได้ยาก ผู้ สอบบัญชีน่าจะให้
ความเห็นได้ และต้องขอมติที่ประชมุส าหรับ AGM ปี 2563 

คุณวิทยา ชวนะนันท์ รองประธานกรรมการและเลขานุการบริษัท 

ค าตอบ ส าหรับผลประกอบการปัจจุบนั คงไมส่ามารถมาแถลงได้ สว่นขาดทนุสะสมบริษัทได้พิจารณาติดตามทางเลอืกตา่งๆ ผู้สอบ
บัญชีได้ให้ค าแนะน าและเสนอความคิดเห็นตลอด แน่นอนว่าจะปรับปรุงผลการด าเนินงานให้กลับมาก าไรโดยเร็ว เพื่อจะได้  
จ่ายเงินปันผลให้ผู้ ถือหุ้นได้ บริษัทจะน าไปพิจารณาครับ 
 
  จากนัน้ นายบณัฑรู สภุคัวณิช สอบถามที่ประชุมวา่ ท่ีประชมุมีค าถามที่ต้องการจะซกัถามเพิ่มเติมหรือไม ่
เมื่อไม่ปรากฏค าถาม จึงได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการงดจ่ายเงินปันผลและงดจัดสรรก าไรสุทธิเป็นทุนส ารอง 
ตามกฎหมายส าหรับผลการด าเนินงานประจ าปี 2561 ดงักลา่วข้างต้น 
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มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากอนุมตัิการงดจ่ายเงินปันผลและงดจดัสรรก าไรสทุธิ
เป็นทุนส ารองตามกฎหมายส าหรับผลการด าเนินงานประจ าปี 2561 ตามที่เสนอทุกประการด้วยคะแนน
เสยีงดงันี ้(จ านวนเสยีงของผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชมุทัง้สิน้ 709,672,634 เสยีง) 

 
   
 
 
 
 
 
 
 
วาระที่ 5 
 พิจารณาเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากต าแหน่งตามวาระ 
 
  นายบัณฑูร สภุคัวณิช ประธานกรรมการ เป็นตัวแทนคณะกรรมการแจ้งช่ือกรรมการที่พ้นจากต าแหน่ง  
ตามวาระดงันี ้1)นายกฤษดา ชวนะนนัท์ ด ารงต าแหน่งกรรมการและกรรมการผู้จดัการ2)นางศภุลกัษณ์ เตียเสวนากุล ด ารง
ต าแหน่งกรรมการและรองกรรมการผู้ จัดการฝ่ายบัญชี การเงิน และส านักงาน3)นายจีรพันธ์ อัศวะธนกุลด ารงต าแหน่ง
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ พร้อมทัง้ ได้เรียนเชิญกรรมการทัง้ 3 ทา่นออกไปรอนอกห้องประชมุก่อนเร่ิมพิจารณา  
 
  จากนัน้ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบวา่ ภายใต้มาตรา 71 ของพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 
(และฉบบัแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อที่ 18 ของข้อบงัคบัของบริษัท ในการประชุมสามญัประจ าปีทกุครัง้ กรรมการจะต้องออกจาก
ต าแหน่งอย่างน้อยจ านวนหนึ่งในสาม (1/3) โดยอัตรา ถ้าจ านวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออก 
โดยจ านวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) กรรมการที่จะ ต้องออกจากต าแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลัง 
จดทะเบียนบริษัทนัน้ ให้จับสลากว่าผู้ ใดจะออก ส่วนปีหลังๆต่อไปให้กรรมการที่อยู่ในต าแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ ออก  
จากต าแหนง่ กรรมการซึง่พ้นจากต าแหนง่ตามวาระนีอ้าจได้รับเลอืกให้เข้ามาด ารงต าแหนง่อีกก็ได้ 
 

ทัง้นี ้จากกระบวนการคดัเลอืกผู้ด ารงต าแหน่งกรรมการของบริษัทได้ผ่านการกลัน่กรองจากคณะกรรมการ
สรรหาและก าหนดคา่ตอบแทนอยา่งรอบคอบแล้ว โดยพิจารณาจากคณุสมบตัิ คณุวฒุิ ประสบการณ์ และผลการปฏิบตัิงานที่
ผ่านมา ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 1/2562 ได้มีมติเสนอต่อที่ประชุมผู้ ถือหุ้นให้พิจารณาอนมุตัิแต่งตัง้กรรมการ 
ที่พ้นจากต าแหนง่ตามวาระในครัง้นีก้ลบัเข้าด ารงต าแหนง่กรรมการของบริษัทตอ่ไปอีกวาระหนึง่ เนื่องจากกรรมการทัง้ 3 ทา่น
ดงักลา่วมาข้างต้น มีคุณสมบตัิเหมาะสมและครบถ้วน ทัง้ในด้านคณุวฒุิ ประสบการณ์และความเช่ียวชาญจากหลากหลาย
วิชาชีพเพื่อประโยชน์ในการด าเนินงานของบริษัทฯ จึงสามารถที่จะช่วยพัฒนาบริษัทฯให้ก้าวหน้ายิ่งขึน้ได้ รวมถึงยังมี 
ผลการปฏิบตัิงานในฐานะกรรมการในช่วงที่ผา่นมาอย่างมีประสทิธิภาพอีกด้วย โดยข้อมลูและประวตัิโดยสงัเขปของกรรมการ
ที่ออกจากต าแหนง่ตามวาระและได้รับการเสนอให้แต่งตัง้กลบัเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการใหมอ่ีกวาระหนึ่งได้สง่ให้แก่ผู้ ถือหุ้นแล้ว
พร้อมกบัหนงัสอืเชิญประชมุครัง้นี ้(สิง่ที่สง่มาด้วยล าดบัท่ี 5) 

 
  ส าหรับในสว่นของกรรมการอิสระ บริษัทฯได้ก าหนดนิยามกรรมการอิสระของบริษัทฯเท่ากบัข้อก าหนดขัน้
ต ่าของส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ (ก.ล.ต.) และคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ กลา่วคือ 
 

(ก) ถือหุ้ นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจ านวนหุ้ นที่มีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัท บริษัทใหญ่  
บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้ นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัท (ทัง้นี ้โดยนับรวม  
การถือหุ้นของผู้ที่เก่ียวข้องของกรรมการอิสระรายนัน้ๆ ด้วย) 

มติที่ประชุม จ านวนเสียง คิดเป็นร้อยละของจ านวนเสียงทัง้หมดของ 
ผู้ถอืหุ้นซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

เห็นด้วย 709,632,634 99.9944 
ไมเ่ห็นด้วย 40,000 0.0056 
งดออกเสยีง 0 - 
บตัรเสยี 0 0 
รวม 709,672,634 100 
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(ข) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือน
ประจ า หรือผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล าดับ
เดียวกัน ผู้ ถือหุ้ นรายใหญ่ หรือของผู้ มีอ านาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการ 
มีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี  (ทัง้นี  ้ไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็น
ข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของสว่นราชการซึง่เป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอ านาจควบคมุของบริษัท) 

(ค) ไม่เป็นบุคคลที่มีความสมัพนัธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลกัษณะ 
ที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พ่ีน้อง และบตุร รวมทัง้คู่สมรสของบตุรของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร  
ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอ านาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหาร  
หรือผู้มีอ านาจควบคมุของบริษัทหรือบริษัทยอ่ย 

(ง) ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้ น 
รายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคมุของบริษัทในลกัษณะที่อาจเป็นการขดัขวางการใช้วิจารณญาณ 
อย่างอิสระของตน รวมทัง้ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ ถือหุ้ นที่มีนัย หรือผู้ มีอ าน าจควบคุมของ 
ผู้ ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้ นรายใหญ่  
หรือผู้มีอ านาจควบคมุของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า
สองปี (ความสมัพนัธ์ทางธุรกิจ รวมถึงการท ารายการทางการค้าที่กระท าเป็นปกติเพื่อประกอบ
กิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสงัหาริมทรัพย์ รายการเก่ียวกบัสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือ 
รับความช่วยเหลือทางการเงิน  ด้ วยการรับห รือให้กู้ ยืม  ค า้ประกัน  การให้สินท รัพ ย์  
เป็นหลกัประกันหนีส้ิน รวมถึงพฤติการณ์อื่นท านองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทหรือคู่สญัญา 
มีภาระหนีท้ี่ต้องช าระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตัง้แต่ร้อยละสามของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท 
หรือตัง้แตย่ี่สบิล้านบาทขึน้ไป แล้วแตจ่ านวนใดจะต ่ากวา่) 

(จ) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ 
หรือผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ ถือหุ้นที่มีนยั ผู้มีอ านาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของ
ส านักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้ สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้ น  
รายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัทสงักดัอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักลา่ว
มาแล้วไมน้่อยกวา่สองปี 

(ฉ) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือ 
ที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่  
บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ ถือหุ้น 
ที่มีนยั ผู้มีอ านาจควบคมุ หรือหุ้นสว่นของผู้ ให้บริการทางวิชาชีพนัน้ด้วย เว้นแตจ่ะได้พ้นจากการ
มีลกัษณะดงักลา่วมาแล้วไมน้่อยกวา่สองปี 

(ช) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตัง้ขึน้เพื่อเป็นตวัแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ 
หรือผู้ ถือหุ้นซึง่เป็นผู้ที่เก่ียวข้องกบัผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ 

(ซ) ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนยักับกิจการของบริษัทหรือ
บริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน 
ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจ า หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจ านวนหุ้นที่มี 
สทิธิออกเสยีงทัง้หมดของบริษัทอื่น ซึง่ประกอบกิจการท่ีมีสภาพอยา่งเดียวกนัและเป็นการแขง่ขนั
ที่มีนยักบักิจการของบริษัทหรือบริษัทยอ่ย 

(ฌ) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ท าให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระ เก่ียวกับการด าเนินงาน 
ของบริษัท 

 
  จากนัน้ นายบัณฑูร สุภัควณิช ได้สอบถามที่ประชุมว่า ที่ประชุมมีค าถามที่ต้องการจะซักถามเพิ่มเติม
หรือไม่ เมื่อไม่ปรากฏค าถาม จึงได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากต าแหน่งตามวาระ
เป็นรายบคุคล 
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มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉนัท์อนมุตัิแต่งตัง้กรรมการดงัรายนามข้างต้นทัง้ 3ท่านกลบัเข้าด ารง
ต าแหน่งกรรมการของบริษัท ต่อไปอีกวาระหนึ่งตามที่เสนอทกุประการ (จ านวนเสยีงของผู้ ถือหุ้นที่เข้าร่วม
ประชมุทัง้สิน้ 709,672,634 เสยีง)  

 
1) นายกฤษดา ชวนะนนัท์ ด ารงต าแหนง่กรรมการและกรรมการผู้จดัการด้วยคะแนนเสยีงดงันี ้

 
มติที่ประชุม จ านวนเสียง คิดเป็นร้อยละของจ านวนเสียงทัง้หมดของ 

ผู้ถอืหุ้นซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
เห็นด้วย 709,672,634 100 
ไมเ่ห็นด้วย 0 0 
งดออกเสยีง 0 - 
บตัรเสยี 0 0 
รวม 709,672,634 100 

 
  2) นางศภุลกัษณ์ เตียเสวนากุล ด ารงต าแหน่งกรรมการและรองกรรมการผู้จดัการฝ่ายบญัชี การเงิน และ
ส านกังานด้วยคะแนนเสยีงดงันี ้
 

มติที่ประชุม จ านวนเสียง คิดเป็นร้อยละของจ านวนเสียงทัง้หมดของ 
ผู้ถอืหุ้นซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

เห็นด้วย 709,672,634 100 
ไมเ่ห็นด้วย 0 0 
งดออกเสยีง 0 - 
บตัรเสยี 0 0 
รวม 709,672,634 100 

 
  3) นายจีรพนัธ์ อศัวะธนกลุ ด ารงต าแหนง่กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบด้วยคะแนนเสยีงดงันี ้
 

มติที่ประชุม จ านวนเสียง คิดเป็นร้อยละของจ านวนเสียงทัง้หมดของ 
ผู้ถอืหุ้นซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

เห็นด้วย 709,672,634 100 
ไมเ่ห็นด้วย 0 0 
งดออกเสยีง 0 - 
บตัรเสยี 0 0 
รวม 709,672,634 100 

 
  จากนัน้ นายบณัฑรู สภุคัวณิช จึงได้เรียนเชิญกรรมการทัง้ 3 ทา่นกลบัเข้าห้องประชมุเพื่อเข้าสูว่าระถดัไป 
 
วาระที่ 6  พิจารณาอนุมัติการก าหนดค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการบริษัท ประจ าปี 2562 
 
  นายบณัฑรู สภุคัวณิช ในฐานะประธานกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า 
คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาอย่างรอบคอบโดยเปรียบเทียบกบัค่าตอบแทนกรรมการของบริษัท
จดทะเบียนอื่นในกลุม่อตุสาหกรรมเดียวกัน และผ่านการพิจารณาจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 1/2562ภายหลงั
จากที่ได้พิจารณาอยา่งรอบคอบแล้ว จึงได้มีมติเสนอตอ่ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นให้พิจารณาอนมุตัิคา่ตอบแทนให้แก่คณะกรรมการบริษัท 
ประจ าปี 2562 โดยก าหนดค่าตอบแทนเป็นจ านวนเงินไม่เกิน 2,500,000บาท เท่ากับที่อนุมัติไว้ในปี 2561 โดยไม่รวม
คา่ตอบแทนของกรรมการท่ีเป็นผู้บริหาร โดยมีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้ 
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ค่าตอบแทนกรรมการ (บาท/ไตรมาส) 

ต าแหน่ง ปี 2562 (ส าหรับขออนุมัติในปีนี)้ ปี 2561 ปี 2560 

ประธานกรรมการบริษัท  55,000 52,500 52,500 

ประธานกรรมการตรวจสอบ  55,000 52,500 52,500 

กรรมการอิสระ  45,000 42,500 42,500 

กรรมการท่ีมิได้เป็นผู้บริหาร  45,000 42,500 42,500 

ค่าเบีย้ประชุม (บาท/ครัง้) 

ต าแหน่ง ปี 2562 (ส าหรับขออนุมัติในปีนี)้ ปี 2561 ปี 2560 

ประธานกรรมการบริษัท  25,000 25,000 25,000 

ประธานกรรมการตรวจสอบ  25,000 25,000 25,000 

กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ  20,000 20,000 20,000 

กรรมการท่ีมิได้เป็นผู้บริหาร  20,000 20,000 20,000 

ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน  20,000  20,000  20,000 

กรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน  15,000  15,000 15,000 

  ดงัรายละเอียดตามเอกสารประกอบการพิจารณาอนมุตัิการก าหนดคา่ตอบแทนให้แก่คณะกรรมการบริษัท 
ประจ าปี 2562 ทีไ่ด้สง่ให้แก่ผู้ ถือหุ้นแล้วพร้อมกบัหนงัสอืเชิญประชมุครัง้นี ้(สิง่ที่สง่มาด้วยล าดบัท่ี 6) 
 
  จากนัน้ นายบณัฑรู สภุคัวณิช สอบถามที่ประชุมวา่ ท่ีประชมุมีค าถามที่จะต้องการซักถามเพิ่มเติมหรือไม ่
และได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการก าหนดค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการบริษัท ประจ าปี 2562 ดังกล่าวข้างต้น 
โดยขอให้ผู้ ถือหุ้นซึ่งด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการบริษัททุกท่านที่จะได้รับค่าตอบแทนดงักล่าวงดออกเสียงในวาระนี  ้เพื่อให้
สอดคล้องกบัหลกัธรรมาภิบาลท่ีดี (Good Corporate Governance) ของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 
 
มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากเกินกว่าสองในสามของจ านวนเสียงทัง้หมดของ  

ผู้ ถือหุ้ นซึ่งมาประชุมอนุมัติการก าหนดค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการบริษัท ประจ าปี  2562 
เป็นจ านวนเงินไม่เกิน 2,500,000บาท โดยไมร่วมคา่ตอบแทนของกรรมการท่ีเป็นผู้บริหาร ตามรายละเอียด
ที่ระบุในตารางค่าตอบแทนข้างต้น ด้วยคะแนนเสียงดงันี(้จ านวนเสียงของผู้ ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทัง้สิน้
709,672,634 เสยีง และจ านวนเสยีงของผู้ ถือหุ้นซึง่งดออกเสยีง 3,000,000เสยีง) 

 
มติที่ประชุม จ านวนเสียง คิดเป็นร้อยละของจ านวนเสียงทัง้หมด 

ของผู้ถอืหุ้นซ่ึงมาประชุม 
เห็นด้วย 706,560,234 99.5615 
ไมเ่ห็นด้วย 112,400 0.0158 
งดออกเสยีง 3,000,000 0.4227 
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บตัรเสยี 0 0 
รวม 709,672,634 100 

 
วาระที่ 7  พิจารณาแต่งตัง้ผู้สอบบัญชี และก าหนดค่าตอบแทนประจ าปี 2562 
 
  นายบัณฑูร สุภัควณิช  ในฐานะประธานกรรมการตรวจสอบ เสนอให้ที่ประชุมทราบว่าภายใต้ 
มาตรา 120 ของพระราชบญัญตัิบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 (และฉบบัแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อที่ 40 ของข้อบงัคบัของบริษัท 
คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทได้ด าเนินการคัดเลือกและได้เสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา ซึ่งที่ประชุม
คณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 1/2562 ได้มีมติเสนอต่อที่ประชุมผู้ ถือหุ้นให้พิจารณาแต่งตัง้นายพิสิฐ ทางธนกุลผู้ สอบบัญชี 
รับอนญุาต เลขที่ 4095 และ/หรือนายขจรเกียรติ อรุณไพโรจนกุลผู้สอบบญัชีรับอนญุาต เลขที่3445 และ/หรือนางสาวนนัทิกา  
ลิม้วิริยะเลิศ ผู้ สอบบญัชีรับอนุญาต เลขที่ 7358 แห่งบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ ากัด เป็นผู้สอบบัญชี 
ของบริษัท ประจ าปี 2562 โดยให้ผู้ สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งมีอ านาจในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงิน  
ของบริษัทฯ (รวมทัง้งบการเงินรวม) ทัง้นี ้ผู้สอบบญัชีรายนามดงักลา่วมาข้างต้น ไม่มีความสมัพนัธ์หรือสว่นได้เสียกบับริษัท 
บริษัทย่อย ผู้ บริหาร ผู้ ถือหุ้ นรายใหญ่ หรือผู้ ที่เก่ียวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความอิสระในการตรวจสอบ  
และแสดงความเห็นตอ่งบการเงินของบริษัทฯ 
 
  ในกรณีที่ผู้สอบบญัชีตามรายนามข้างต้นไม่สามารถปฏิบตัิหน้าที่ได้ให้บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คเูปอร์ส 
เอบีเอเอส จ ากดั เป็นผู้มีอ านาจแต่งตัง้ผู้สอบบญัชีรับอนุญาตคนอื่นของบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คเูปอร์ส เอบีเอเอส จ ากัด 
เป็นผู้ปฏิบตัิหน้าที่แทนได้ โดยก าหนดค่าสอบบญัชีประจ าปี 2562 รวมทัง้สิน้เป็นเงิน 2,450,000บาท ดงัรายละเอียดประกอบ 
การพิจารณาแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชี และก าหนดค่าตอบแทนประจ าปี 2562 ที่ได้สง่ให้แก่ผู้ ถือหุ้นแล้วพร้อมกบัหนงัสอืเชิญประชุม
ครัง้นี ้(สิง่ที่สง่มาด้วยล าดบัท่ี 7) 
 
  จากนัน้ นายบณัฑรู สภุคัวณิช สอบถามที่ประชุมวา่ ท่ีประชมุมีค าถามที่ต้องการจะซกัถามเพิ่มเติมหรือไม ่
ปรากฏวา่มีผู้ ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็นดงันี ้

คุณสถาพร ผังนิรันดร์ 

ค าถาม ท่านประธาน ผมเช่ือมั่นในบริษัทและท่านประธานตรวจสอบ ตามเอกสารแนบ 7 พบว่าค่าสอบบัญชีเพิ่มปีละ  
100,000 บาท ปี 2560 ค่าสอบจ านวน 2,250,000 บาท ปี 2561 มีจ านวน 2,350,000 บาท และปี 2562 มีจ านวน 2,450,000 บาท 
เพิ่มขึน้ต่อเนื่องมา 3 ปี สวนทางกลบัผลประกอบการของบริษัทที่ก าไรไม่ได้เพิ่มขึน้ Man hour ที่ประมาณไว้แล้วเก็บเพิ่มเติม 
ผมไม่เห็นด้วยและข้อมูลที่แจ้งมาก็ไม่ได้ชีแ้จงว่าค่าสอบรายไตรมาสละเท่าไหร่ เป็นค่าสอบงบรวมเท่าไหร่ และทัง้ 3ท่าน 
ไม่มีหุ้ น ไม่มีส่วนเก่ียวข้อง และทัง้ 3 ท่านนีใ้ห้ความเห็นมาก่ีปี ไม่ได้ชีแ้จงเพิ่มเติม เอกสารแนบ 7 คราวหน้าควรเพิ่มเติม 
ด้วยความเคารพกรรมการตรวจสอบ ผมขอฝากว่าปัจจุบนัหลายบริษัทไม่ได้จ าเป็นหรือมีวฒันธรรมในการขึน้ค่าธรรมเนียม 
ทกุปี ผมไม่เข้าใจผู้สอบบญัชีนัน้ เป็นผู้ทรงคณุวฒุิตามสภาวิชาชีพ มาตรฐานแต่ละข้อเป็นการเช็คลิตส์กรรมการสภาวิชาชีพ
กล่าวว่าไม่เป็นเหตุที่ต้องมาขึน้ค่าสอบ ผู้ สอบบัญชีของบริษัทแต่เดิมครบถ้วน เข้มข้น ตามมาตรฐานที่มี จึงไม่เป็นเหต ุ 
แต่ถ้าเป็นสถาบนัการเงินตาม TFRS อาจเพิ่มเติมค่าใช้จ่ายได้ในครัง้แรก ขณะที่เวลาการตรวจสอบลดลงไม่แปรผนัตามกัน  
ในครัง้หน้าถ้าผู้ สอบบัญชีใช้ชั่วโมงการท างานมากกว่าที่ประมาณไว้ ผมจะกลบัมาสอบถามผู้ สอบบัญชีว่าเกิดอะไรขึ น้  
ผู้สอบบญัชีต้องใช้คนเพิ่มขึน้ ใช้จ านวนชัว่โมงมากขึน้ในการท างาน เช่ือวา่ตรงนีจ้ะเป็นธรรมมากขึน้ ผมเช่ือวา่ผู้สอบบญัชีต้อง
เสนอราคามาและแจ้งรายละเอียดวา่จะใช้คนเทา่ไหร่ ส าหรับปี 2562 นีผ้มคงเห็นด้วย แตฝ่ากไว้ส าหรับปี 2563  

คุณบัณฑูร สุภคัวณิช ประธานกรรมการ 

ค าตอบ ขอชีแ้จงว่าไม่ได้เป็นวฒันธรรมครับ ส าหรับการขึน้ค่าสอบบญัชี บริษัทได้ตรวจสอบราคาจากหลายๆที่ และเลือก
บริษัทผู้สอบบญัชีที่มีคุณภาพและความน่าเช่ือถือตามมาตรฐานที่ดี ซึ่งราคาแต่ละบริษัทสงูทัง้สิน้ แรกเร่ิมนัน้ ไม่ได้มาเพิ่ม  
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ปีละ 100,000 บาท ทกุปี ซึง่ทา่นวิทยาได้ท าการตอ่รองในทกุครัง้ และตอ่ลงมามาก และพยายามอยา่งเต็มที่เพื่อให้ได้บริษัทที่
ดี   

คุณวิทยา รองประธาน กรรมการและเลขานุการบริษัท 

ค าตอบ  บริษัทได้สืบราคากับผู้ สอบบัญชีรายอื่นด้วยซึ่งราคาไม่ได้แตกต่างกันจากนี ม้ากนัก บริษัทพิจารณาถึง  
ความรอบครอบและความเอาใจใส่ของผู้ สอบบญัชี นี่ เป็นข้อสงัเกตที่ดีและหวงัว่าทางผู้ สอบบญัชีจะรับไปพิจารณาต่อไป  
วา่ทางผู้ ถือหุ้นได้มีข้อคิดเห็นมาวา่คา่สอบบญัชีอาจจะต้องพิจารณาถึงผลประกอบการครับ 

คุณสถาพร ผังนิรันดร์  

ค าถามค่าตอบแทนกรรมการมีการปรับเพิ่มขึน้ส าหรับเบีย้ประชุม ไม่ได้คงเดิม ส าหรับประธาน มีการปรับจาก 52,500 บาท  
ในปี 2561 เพิ่มเป็น 55,000 บาทต่อไตรมาสในปี 2562 ผมไม่ได้มีข้อคิดเห็นอะไร เนื่องจากผลประกอบการลดการขาดทุน 
ลงจากเดิมมาก และแนวโน้มส าหรับปี 2562 อาจเป็นก าไรหรือล้างขาดทนุสะสมได้หมด  

คุณวทิยา ชวนะนันท์ รองประธานกรรมการและเลขานุการบริษัท 

ค าตอบ มีการปรับคา่ตอบแทนรายไตรมาส เนื่องจากบริษัทใช้อตัราเดมิมาตัง้แตปี่ 2557 ซึง่ปรับขึน้เลก็น้อยในปี 2562 ตามที่
ทา่นสถาพรให้บนัทกึให้ถกูต้องครับ 

คุณบัณฑูร สุภคัวณิช ประธานกรรมการ 

ค าตอบ การเพิ่มค่าตอบแทนเพื่อให้สอดคล้องกับความเป็นจริง และบริษัทไม่ได้ปรับเป็นเวลานาน และขอรับข้อเสนอที่ท่าน
เสนอขึน้มาไว้พิจาณาตอ่ครับ 
 
  เมื่อไมป่รากฏค าถามแล้ว นายบณัฑรู สภุคัวณิช จึงได้ขอให้ที่ประชมุพิจารณาอนมุตัิการแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชี 
และก าหนดคา่ตอบแทนประจ าปี 2562 ของบริษัทฯดงักลา่วข้างต้น 
 
มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉนัท์อนมุตัิการแต่งตัง้ผู้สอบบญัชี และก าหนดค่าตอบแทนประจ าปี 2562 

ตามที่ เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงดังนี  ้(จ านวนเสียงของผู้ ถือหุ้ นที่ เข้า ร่วมประชุมทัง้สิ น้ 
709,672,634 เสยีง) 

 
 

มติที่ประชุม จ านวนเสียง คิดเป็นร้อยละของจ านวนเสียงทัง้หมดของ 
ผู้ถอืหุ้นซ่ึงมาประชุมและออกเสยีง

ลงคะแนน 
เห็นด้วย 709,672,634 100 
ไมเ่ห็นด้วย 0 0 
งดออกเสยีง 0 - 
บตัรเสยี 0 0 
รวม 709,672,634 100 

 
วาระที่ 8 พิจารณาเร่ืองอื่นๆ (ถ้ามี) 
 

 นายบณัฑรู สภุคัวณิช เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นได้ซกัถามและเสนอความคิดเห็นเพิ่มเติม โดยไมม่ีการลงมติ 
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คุณสถาพร ผังนิรันดร์  

ค าถาม ประเด็นแรกปี 2561 และปีที่ผ่านมามีการแก้ไขข้อบงัคบับริษัทตามค าสัง่ของคสช. ตามมาตรา 44 ส าหรับการแก้ไข
มาตรา 100ในกรณีผู้ ถือหุ้นร้อยละ 10สามารถจดัการประชมุวสิามญัผู้ ถือหุ้นได้ ประเด็นที่สองได้มีการแก้ให้เลอืกกรรมการผา่น
ทาง e-mail และประชุมผ่าน VDO conference เฉพาะในประเทศเท่านัน้การประชุมในต่างประเทศยังไม่ได้รองรับ  
และปี 2562 หลายบริษัทออกหนงัสือเชิญประชุมในลกัษณะกระดาษ 2 แผ่น เหมือนใบหกัรับรองภาษี ณ ท่ีจ่าย นอกจากนี  ้
ยงัมีการใช้ QR-code เพื่อรองรับไทยแลนด์ 4.0 หรือจะเป็นการลดกระดาษลดโลกร้อน ซึง่ยงัไมไ่ด้แก้ไขข้อบงัคบัเหลา่นัน้ และ
อาจเป็นการริดรอนสทิธิผู้ ถือหุ้นท่ีบางทา่นไมส่ะดวกในการจะเข้าถึงสือ่เหลา่นี ้จึงเรียนเพื่อพิจารณา 

คุณวิทยา ชวนะนันท์ รองประธานกรรมการและเลขานุการบริษัท 
 
ค าตอบ ประเด็นในข้อแรกนัน้ บริษัทได้ท าการแก้ไขเป็นที่เรียบร้อยแล้ว สว่นข้อที่สองบริษัทจะมีการติดตามและปรับปรุง 
ในสว่นนีต้อ่ไป 
 
คุณสุพร ปทุมสุวรรณวดี  

ค าถาม ผู้ ถือหุ้นจะมีโอกาสได้เยี่ยมชมโรงงานหรือไม ่อยากอยากเยี่ยมชมโรงงานเนื่องจากบริษัทขาดทนุจึงเรียนเพื่อพิจารณา 

คุณกฤษดา ชวนะนันท์ กรรมการผู้จัดการ 

ค าตอบ บริษัทขอรับไว้พิจารณาคิดว่าไม่ยากเกินไป แต่ที่ส าคญัคือเวลามากกวา่ว่าเวลาของผู้ ถือหุ้นแต่ละท่านที่สนใจที่จะไปนัน้
ตรงกนัหรือไม่ ซึง่เบือ้งต้นทางบริษัทมี VDO ตอนโฆษณาในช่วงเปิด IPO เพื่อได้เห็นกิจกรรมในโรงงานบางสว่น แตค่งจะไมไ่ด้
เหมือนกบัสภาพจริงในปัจจบุนัมากนกั หากอยากจะดเูยี่ยมชมจะมีการหารือกนัวา่จะท าอยา่งไรได้บ้าง บริษัทขอรับไว้พจิารณา 

 
 
 

 
เนื่องจากไมม่ีผู้สอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมประธานฯ จึงปิดการประชมุ เวลา 16.05 น. 
 

 

 
 
 


